

3 ผู้ถูกกล่าวหา ยังเกาะเก้าอี้บอร์ดคุรุสภา

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2558

"ไพฑูริย์" เผยบอร์ดคุรุสภา รับทราบ "สุนทร ประเสริฐวิรัตน์" ลาออกแล้ว
หลังมีชื่อเี่ยวรับผลประโยชน์คัดเลือกผู้แทนคุรุสภาเป็น อ.ก.ค.ศ.สพป. ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีก 3 ราย ยังไม่ลาออก

วันนี้ (19 ก.พ.) ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา หรือ บอร์ดคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้รับทราบกรณี ที่ นายสุนทร
ประเสริฐวิรัตน์ กรรมการคุรุสภา ตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา สายผู้แทนครู
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการคุรุสภา
หลังจากที่มีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภา
เพื่อเข้าไปเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 169
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ต้นสังกัด คือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการทางวินัย

“ นายสุนทร ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย โดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการคุรุสภา
ว่า เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ทำหน้าที่ผู้แทนครู ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่สำคัญจะไดเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่สง่างามของคณะกรรมการคุรุสภา
อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนเสร็จสิ้นและผลออกมาประการใด ก็พร้อมจะรับผิดชอบ
แต่ถ้ายกกล่าวหาไม่เป็นความจริงก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะขอให้ผู้เกี่ยวข้องคืนความเป็นธรรม
หรือจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป ซึ่งผมถือว่าการที่นายสุนทร ลาออกเป็นการแสดงสปิริตที่ดี
ส่วนกรรมการคุรุสภาที่ถูกกล่าวหาอีก 3 คนนั้น ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้” ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวและว่า
สำหรับการดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 ราย นั้น นอกจากจัดทำรายละเอียดเสนอไปยังต้นสังกัดแล้ว
คุรุสภา กำลังตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมขึ้นมาตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาด้วย

ศ.ดร.ไพฑูริย์ กล่าวด้วยว่า
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อนุกรรมการสรรหากลับกรองและคัดเลือกผู้แทนคุรุสภา
ได้ส่งรายชื่อผู้แทนคุรุสภาที่ได้รับการคัดเลือก เป็น อ.ก.ค.ศ.สพป.
ให้อนุกรรมการวิสามัญของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปแล้ว คาดว่า
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ จะเสนอรายชื่อให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาได้ในการประชุมนัดต่อไป
พร้อมกันนี้ คุรุสภาจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ได้รับทราบต่อไป.

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพฤหัสบดี 19 กุมภาพันธ์ 2558